

แปรริ้วออกประกาศ อ่วมน้ำท่วมทั้งจังหวัด

อ.คลองเขื่อนจม2เมตร ปราจีนโล่งเริ่มคลี่คลาย เดือนอีสานรับมือ'นารี'

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงปัจจุบัน เกิดอุทกภัย 42 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 42 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด ยังคงมีอุทกภัย 23 จังหวัด ➡ ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 6

น้ำท่วม

ประชาชนเดือดร้อน 894,838 คน จังหวัดที่ประสบอุทกภัยรุนแรงมี 2 จังหวัด คือ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา แนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ท้ายเขื่อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากระบายน้ำออกจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

'ปู'เยี่ยมปราจีน-ฉะเชิงเทรา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า ช่วงนี้สถานการณ์คลี่คลายลง ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น้ำเคลื่อนไปตามเส้นทางและจะไปหนักที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ตนจะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนส่วนเกณฑ์เยียวยาอาจไม่สามารถใช้ทั้งหมด

เหมือนปี 2554 เพราะครั้งนั้นเป็นเกณฑ์พิเศษจริงๆ ส่วนครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ปกติเมื่อถามว่า กรอบเยียวยาจะจ่ายได้เมื่อไหร่ นายกฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการสำรวจ ยืนยันว่า 1-2 เดือนเราจะเร่งทำ แต่บางพื้นที่ที่บ้านเรือนเสียหายต้องรอน้ำลดแล้วสำรวจ แต่ถ้าเป็นไรนาที่รู้ว่าเสียหายไม่จำเป็นต้องสำรวจ จะเห็นด้วยคา

ฉะเชิงเทรายกพิบัติทั้งจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.ฉะเชิงเทรา ว่า หลายจุดยังคงประสบปัญหา ล่าสุดการประชุมของทางจังหวัด ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมเพิ่มอีก 2 อำเภอคือ อ.ราชสาส์น และ อ.บ้านสร้าง ทำให้ขณะนี้ 11 อำเภอของ จ.ฉะเชิงเทรา กลายเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งจังหวัดกินพื้นที่ 56 ตำบล 403 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ราษฎร 14,781ครัวเรือน จำนวน 43,434 คน ได้รับความเดือดร้อน โดยที่ อ.บางคล้า สถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วง เพราะระดับน้ำที่บ้านปากน้ำ ด.ปากน้ำ ระดับน้ำสูง 50 ซม. เพิ่มจากเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม อีก 5 ซม. และพื้นที่ อ.บางคล้า ยังต้องรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจาก อ.ราชสาส์นและอ.บ้านสร้าง ซึ่งคาดว่า จะเพิ่มอีกไม่เกิน 5 ซม.ใน 2-3 วันนี้

นายอนุกุล ตั้งธนาอนุกุลชัย ผวจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ทางจังหวัดพยายามเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกตามประตูระบายน้ำและประสานกองทัพเรือให้ช่วย



◀...หนีน้ำ : ชาวนาศรีสะเกษ กำลังช่วยกันเกี่ยวข้าวหนีน้ำ เตาที่จะเก็บเกี่ยวได้ เพราะปีนี้ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียงถูกน้ำท่วมเป็นแรมเดือน ปล่อยให้ข้าวแช่น้ำจะเน่าเสียหาย

นำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งบริเวณแม่น้ำบางปะกง เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ปากอ่าวบางปะกงได้เร็วยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้มากกว่าวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

คาดอีกเดือนถึงกลับเป็นปกติ

ด้าน พล.ต.ต.ชาติชาย เสงฆะนันท์ ผบ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคของเครื่องสูบน้ำท่วมเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปแจกผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.บางคล้า ซึ่งเป็นการร่วมช่วยเหลือจุดเดือดและจะกระจายสิ่งของให้ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน โดยขณะนี้ น้ำจำนวนมากที่ไหลผ่าน อ.นาดี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เข้ามาทางที่ อ.ราชสาส์น และ อ.บางคล้า ทำให้ อ.บางคล้า มีน้ำท่วม 6 ตำบล ประชาชนเดือดร้อนกว่า 32,000 คน คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะสามารถระบายน้ำได้หมด

อ.คลองเขื่อนจมเกือบ2เมตร

นายวิศาลศักดิ์ ทิพย์สะอาด อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า แม่น้ำบางปะกงได้ไหลเข้าท่วม ต.คลองเขื่อน ต.บางตลาด และต.บางโรง สูง 1.5-2 เมตร จนถึงพื้นกระดานบนบ้านชั้น 2 ชาวบ้านเริ่มทยอยเก็บข้าวของหนีขึ้นมาไว้ยังพื้นที่สูงและออกมาตั้งแคมป์พักอาศัยอยู่กับบนคันคลองชลประทานกันเพิ่มมากขึ้น

ด้าน น.ส.นารีพร อักษร อยู่บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 1 ต.คลองเขื่อน ซึ่งยังคงปักหลักพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพร้อมครอบครัว กล่าวว่า ระดับน้ำขึ้นท่วมสูงมาก โดยครั้งแรกได้พยายามที่จะสู้ด้วยการตั้งกำแพงดินกันล้อมรอบตัวบ้านและทำการสูบน้ำออก แต่ก็ต้องล้มเหลวเพราะกระแสน้ำมาแรง พัดกำแพงจนขาดและน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบตัวบ้านจนจมมิดลงในทันที โดยระดับน้ำสูงกว่า 1.5 เมตร จนแทบจะถึงพื้นกระดานของบ้านบนชั้นที่ 2

ปราจีนบุรีเริ่มน้ำลดต่อเนื่อง

ส่วนภาวะน้ำท่วมที่เทศบาล ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว หลังถูกน้ำท่วมมานานกว่า 20 วัน ตลาดสดต่างๆ เช่น ตลาดสดบริบูรณ์ และตลาดสดหิรัตวร ยังมีน้ำขังอยู่บ้าง ทำให้พ่อค้า-แม่ค้า ยังไม่กลับมายาขายของต้องรอทำความสะอาดเสียก่อน เพราะบริเวณที่ถูกน้ำท่วมมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ทั่วบริเวณเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ส่วนถนนเกือบทุกสายน้ำแห้งจนรถยนต์วิ่งเข้าออกได้ตามปกติ อาทิ ถนนปราจีนบุรี ซึ่งถูกน้ำท่วมขังสูงมานาน น้ำลดระดับเหลือประมาณ 30 ซม. รถใหญ่เริ่มสัญจรไปมาได้แล้ว ส่วนสถานที่ราชการเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปทำงานได้เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูง ขณะที่หน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การป้องกันน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ ทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งสูงกว่าตลิ่งถึง 1 เมตร ถูกบล็อกอยู่ในขอบเขตจำกัดและไม่ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล

สุรินทร์เตือนรับมลน้ำโคราช

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สุรินทร์ ว่า ขณะนี้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม และ อ.รัตนบุรี ซึ่งคิดแม่น้ำมูลและเป็นพื้นที่รับมลน้ำต่อจาก จ.นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวมทั้งหมู่บ้านบางแห่งที่กลุ่มคิดแม่น้ำมูล ซึ่งขณะนี้พบว่า น้ำได้เอ่อล้นท่วมไร่นาบางส่วนแล้ว โดยเฉพาะบริเวณวังทะเล บ้านตากกลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม ที่น้ำทะลักท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่น้ำยังท่วมไม่ถึงเพื่อหนีน้ำ ถึงแม้ข้าวจะยังไม่สุกมากก็ตาม

บุรีรัมย์น้ำมาศเอ่อท่วมถนน226

ที่ จ.บุรีรัมย์ สถานการณ์น้ำท่วมยังขยายวงกว้างต่อเนื่อง ล่าสุด น้ำจากลำปลายมาศ ลำปะเทียและเขื่อนลำนางรองได้ไหลลงมารวมกันลงลำน้ำมาศ ทำให้ระดับน้ำมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นท่วมถนนหลวงหมายเลข 226 สายลำปลายมาศ-ห้วยแถลง มุ่งสู่ จ.นครราชสีมา บริเวณสะพานข้ามลำน้ำมาศ ช่วงบ้านไผ่-บ้านหนองคู ต.หนองคู

อ.ลำปลายมาศ และน้ำได้ท่วมผิวดินนสูงเกือบ 1 เมตร ระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ดำรง อส.และกู้ภัย ต้องคอยอำนวยความสะดวกบรรเทาภัยที่สัญจรผ่านไปมาบนเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากไหลทางมีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยว เกรงว่าผู้สัญจรจะได้รับอันตรายจากกระแสน้ำทำให้การจราจรล่าช้ารถติดขัดเป็นอัมพาตยาวกว่า 1 กิโลเมตร และระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ น้ำยังเอ่อท่วมพื้นที่ 7 ตำบล กว่า 100 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน

ศรีสะเกษเกี่ยวข้าวยังไม่แก่จัด

ส่วนที่ทุ่งนาบ้านดงเค็ง ม.9 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านต่างช่วยกันลุยน้ำท่วมสูงร่วม 1 ม. เพื่อเร่งเกี่ยวข้าวที่ออกรวงแต่ยังไม่แก่จัด นำใส่กระบะลอยน้ำมากองไว้บนฝั่งริมถนน ก่อนที่จะบรรทุกรถอู่ไถนกลับไปสีและตากที่บ้าน เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังนาข้าว เริ่มลดลงบ้างแล้ว เหตุที่ต้องพากันรีบเกี่ยวข้าวที่ยังแก่ไม่เต็มที่ เพราะถ้าปล่อยไว้เกรงว่าน้ำจะเพิ่มระดับสูงขึ้นไปอีก ถ้าท่วมสูงแล้วจะเกี่ยวไม่ได้ ข้าวจะเน่าเสียหายหมด จึงต้องรีบเกี่ยวก่อน

อุตุเตือน‘นารี’เข้าอีสานกลาง

เวลา 16.00 น. วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฉบับที่ 10 ว่า พายุไต้ฝุ่นนารี บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง อยู่ห่าง 220 กิโลเมตร ทางตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะขึ้นฝั่งเมืองดานังเข้าวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันและวันที่ 16 ตุลาคม จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พายุนี้จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีลมแรง โดยวันที่ 15 ตุลาคม จะเริ่มมีผลกระทบ จ.หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญและจ.อุบลราชธานี อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่ 16-19 ตุลาคม ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส